



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 31 มกราคม 2564

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
2. แฟนพันธุ์แท้ลีนจี้ค่อมมีเฮ..ปีนี้แทงช่อสะพรั่ง	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
3. คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า	แนวหน้า
4. เร่งทำแผนช่วยเกษตรกร-ผู้ส่งออกกล้วยไม้	แนวหน้า
5. ภาพข่าว: ปลอดภัย	กรุงเทพธุรกิจ
6. คอลัมน์: ข่าวสั้น: กรม.เยียวยาเกษตรกรสวนลำไยเพิ่ม	ไทยโพสต์
7. พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
8. คอลัมน์: เดินหน้าชน: ชักฟอกด้วยคุณภาพ	มติชน (กรอบบ่าย)
9. คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: ผู้ว่าฯสวมหมวกให้น้อง	มติชน (กรอบบ่าย)
10. ผู้ว่าฯพิจิตรหนุนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อชวานาลดรายจ่ายเพิ่มรายได้	posttoday.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (กรอบข่าว)
หัวข้อข่าว : คอลัมน์: เกษตรวันนี้

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564
ฉบับที่ : 26044 หน้า : 17(บนซ้าย)

เกษตรวันนี้ประจำวันที 1 กุมภาพันธ์ ตกต่ำ รัฐบาลได้ชุด โครงการประกันรายได้
พ.ศ. 2564..... ● **นางจุฑารีย์ พิชายอ.สำนัก** เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 63/64
งานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นครราชสีมา โดยกำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้
(สห.5) สำนักงานเศรษฐกิจการ หัวมันสำปะหลังสดเชื่อแป้ง 25%
เกษตร (สห.) เดือนเกษตรกร กิโลกรัมละ 2.50 บาท ครั้ว
ผู้ปลูกมันสำปะหลัง จ.นคร เรือนละไม่เกิน 100 ต้น และ
ราชสีมา ระวังโรคใบด่าง ต้องไม่ซ้ำแปลง ในพื้นที่
มันๆ ที่กำลังระบาดใน เฉพาะปลูกมันสำปะหลัง
พื้นที่ อ.เสิงสาง ครบุรี ทั่วประเทศ โดยเกษตรกร
และปัทมชัย พื้นที่ความ ต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมัน
เสียหายรวม 2.74 แสนไร่ สำปะหลังกับกรมส่งเสริม
ซึ่งเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา การเกษตรและแจ้งเพาะปลูก
สินค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 63-31
ได้แก้ไขไปกว่าร้อยละ 43 ของ มีนาคม 64 ทั้งนี้ ให้เกษตรกร
พื้นที่การระบาด ขอให้เกษตรกรหมั่นตรวจ แจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยว กับกรมส่งเสริมการ
แปลงสม่ำเสมอ..... ● เพื่อเป็นการช่วย เกษตรนับจากวันที่เพาะปลูก ไม่น้อยกว่า 8
เหลือเกษตรกรไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน เดือน..... ●
ในช่วงสถานการณ์ที่ราคา มันสำปะหลัง **นายกะหล่ำปลี**





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (กรอบข่าย)

หัวข้อข่าว : แพนพันธุ์แท้พันธุ์ค่อมมีเฮ..ปีนี้แทงช่อสะพรั่ง

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 26044 หน้า : 17(บน)

แพนพันธุ์แท้พันธุ์ค่อมมีเฮ..ปีนี้แทงช่อสะพรั่ง

น.ส.รัชณี นาคบุตร รวท.ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ราชบุรี (สศท.10) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ลิ้นจี่นับเป็นผลไม้ทางการเกษตร ที่มีรสชาติหวาน หอม อร่อย และมีกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้เป็นที่นิยมของผู้บริโภคกันอย่างแพร่หลาย โดย จ.สมุทรสงคราม เป็นแหล่งผลผลิตลิ้นจี่ที่สำคัญอันดับ 1 ในภาคกลาง เกษตรกรนิยมปลูก ลิ้นจี่พันธุ์ค่อม คาดในปี 64 มีพื้นที่ปลูกให้ผล 5,194 ไร่ ไร่ต่ไร่กว่าปีที่ผ่านมา 9 ไร่ เพราะลิ้นจี่แม่กลองไม่ให้ผลผลิตทุกปีเกษตรกรจึงไถไปปลูกส้มโอ และมะพร้าวแทน ส่วนผลผลิตรวม 2,415 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 63 ที่มี 1,417 ตัน เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามี (ธ.ค. 63-ม.ค. 64) มีอากาศหนาวเย็นนานติดต่อกันกว่า 15 วัน จึงทำให้มีโอกาสที่ลิ้นจี่จะติดผลผลิตกว่าร้อยละ 80 ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงแทงช่อดอกแล้ว ร้อยละ 70 ของพื้นที่ ทั้งนี้ ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนหลงฤดูในช่วงที่ใกล้ติดดอก ซึ่งอาจส่งผล

ต่อปริมาณผลผลิตลิ้นจี่ปีนี้ โดยผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดในช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค. และจะออกสู่ตลาดมากที่สุดในช่วงสงกรานต์ สำหรับความพิเศษของลิ้นจี่พันธุ์ค่อมหรือหอมดำเจี๊ยก นอกจากจะเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงดังราชาผลไม้ของ จ.สมุทรสงครามแล้ว ยังได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ในชื่อ "ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม" ซึ่ง



มีจุดเด่นที่เมื่อสุกเต็มที่จะมีสีแดงเข้ม รูปร่างกลมรูปไข่หรือรูปหัวใจ เมล็ดทรงยาว เปลือกมีหนามดั่งหรือหนามแหลมห่างเสมอกันทั้งลูกและไม่เป็นกระจุก หนังดิ่งเปลือกบาง เนื้อหนากกรอบสีขาวอมชมพูเรื่อ ๆ เนื้อแห้ง รสชาติหวานอมฝาด มีกลิ่นหอม ตามปกติลิ้นจี่สมุทรสงครามจะให้ผลผลิตปีละครั้ง ในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย. แต่ไม่ได้ให้ผลผลิตทุกปี บางครั้งให้ผลผลิตปีเว้นปี หรืออาจทิ้งระยะห่างนานถึง 3 ปี แล้วแต่สภาพอากาศ การที่จะให้ติดผลนั้นจะต้องมีอุณหภูมิต่ำกว่า 20 องศาต่อเอียงกันเกิน 15-20 วัน อุณหภูมิเกินกว่า 120 วัน จะทำให้ลิ้นจี่มีรสชาติอร่อยที่สุด



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (กรอบข่าว)

หัวข้อข่าว : แฟนพันธุ์แท้ลั่นจีค่อมมีเฮ..ปีนี้แทงช่อสะพรั่ง

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 26044 หน้า : 17(บน)



จึงฝากถึงเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ ให้เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้คุณภาพ และขอเชิญชวนผู้บริโภคลงทุนผลผลิตลิ้นจี่เอง เกษตรกรโดยตรง หรือสั่งซื้อแบบออนไลน์โดยกลุ่มเกษตรกรเอง เพื่อกระจายผลผลิตไปยังผู้บริโภคได้รวดเร็วและมากยิ่งขึ้น สำหรับการเลือกซื้อลิ้นจี่ก่อนสมุทรสงครามของแท้รสชาติอร่อยนั้น ให้ดูที่ลักษณะผลจะต้องสีแดงจัด ผลจะเป็นทรงกลมไม่มากักจะมีเหมือนบ่าสองข้าง ผิวเปลือกด้านในสีชมพูออกแดง รสชาติอาจมีติดฝาดเล็กน้อย หากแก่จัดเต็มที่ รสชาติจะหวานไม่ติดฝาด ส่วนเปลือกหนามจะต้องไม่คมมากนัก และหนามจะไม่ถี่มาก ขั้วของลูกลิ้นจี่ทุกมีลูกเล็ก ๆ เป็นสีเขียวแสดงว่ายังมีติดฝาดและอมเปรี้ยวอยู่บ้าง ซึ่งหากเป็นสีแดงแปลว่ารสฝาดก็หมดไปแล้ว หากท่านที่สนใจข้อมูลลิ้นจี่ก่อนสมุทรสงคราม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สศท.10 โทร. 0-8283-7951-54 หรืออีเมล zone10@oae.go.th

บุคคล แนวหน้า

ถืออยู่ในมือท่านฉบับนี้และเต็มไปด้วยสาระและข้อเท็จจริง
คือหนังสือพิมพ์แนวหน้า www.naewna.com ทุกบรรทัด ตรงไป
ตรงมา... ■■■ แม้จะคลาญลือกหลายอย่างในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ แต่สำนวน
“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ถือเป็นวิธีการหนึ่ง ซึ่งหลายภาคส่วน
รณรงค์ เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนคนไทย ติดเชื้อไวรัสโควิด-19
... ■■■ วิธีการเดียวกันนี้ ก็ยังสามารถนำมาใช้กับการป้องกันสุขภาพ
และทางเดินหายใจ อันเนื่องมาจากค่าฝุ่นละออง ขนาดเล็กกว่า 2.5
ไมครอน (PM2.5) ซึ่งมีค่าสูงอยู่มากในช่วงระยะเวลา... ■■■ ทั้งนี้
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาและ
วางมาตรการอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนส่วนใหญ่
ที่ต้องการอากาศบริสุทธิ์สำหรับการดำรงชีวิต ตามสิทธิพื้นฐานของมนุษย์
... ■■■ นายอภิรักษ์-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ย้ำให้เห็นว่า ฝุ่น PM2.5
ยังเป็นปัญหาระดับชาติ ที่รัฐบาลต้องแก้ปัญหาเชิงรุก ซึ่งในการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี หลายครั้งที่ผ่านมาก็ได้มีการหารือ มาตรการต่างๆ
ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว แต่ก็ต้องขอความร่วมมือทุก
ภาคส่วนให้ความร่วมมือด้วย... ■■■ และกล่าวเสริมอีกด้วยว่า วันนี้ก็
ทำงานด้วยกัน ทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
มหาดไทย ทหารนะครับ ก็ขอความร่วมมือจากภาคประชาชนด้วยแล้วกัน
... ■■■ เพราะมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งโรงงานอุตสาหกรรมด้วยอะไร
ด้วยนะครับ ในการเผาพื้นที่การเกษตร ในประเทศเราจะต้องข้มงวด
อย่างไร อันนี้ได้มีการแสวงหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิด
ความเดือดร้อน... ■■■ ส่วน พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวง
กลาโหม เปิดเผยว่า บิ๊กป้อม-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ
สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวง
มหาดไทย รวมทั้ง กทม. ประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยทุกจังหวัดถึงระดับท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนแผน
เฉพาะกิจ... ■■■ เพื่อการแก้ไขปัญหาหมอกพิษด้านฝุ่นละอองของจังหวัด
ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน โดยให้เร่งจัดชุดเฉพาะกิจ กระจาย
ลงพื้นที่สำรวจและหยุดสาเหตุหลักจากการเผาในที่โล่งที่เกิดขึ้นใน
ทุกพื้นที่ทันที โดยเฉพาะพืชผลการเกษตร โดยให้ขอความร่วมมือ

ประชาชนและบังคับใช้กฎหมายควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่องและ
จริงจัง... ■■■ อีกทั้ง ทางโฆษกฯ กลาโหม ยังระบุอีกด้วยว่า ให้ประสาน
กับสาธารณสุขจังหวัด ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง
ที่อาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์สร้างการ
ตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ควันในห้วงเวลาดังกล่าว... ■■■ หากพบเห็นการเผาในที่โล่ง ขอให้แจ้ง
เบาะแส 1650 โดยระหว่างนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังสุขภาพ ลด
เวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความ
จำเป็น... ■■■ ส่วนสาเหตุอันดับต้น ๆ ที่ตกเป็นจำเลยในเรื่องการทำให้
ค่าฝุ่น PM2.5 สูงขึ้น นั่นก็คือ การเผาทำลายวัชพืช เพื่อปรับพื้นที่
เพาะปลูก ทางเสี่ยต่อ-เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ได้สั่งการให้
ทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ดูแลปัญหาเรื่องการเผาพื้นที่เกษตร
มาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 โดยกรมส่งเสริม
การเกษตรสร้างและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา รวมถึงเร่งรัด
จัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมด้วย... ■■■ ทางด้าน
เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเสริมว่า
ในช่วงวิกฤติปัญหาหมอกควันขนาดเล็กที่ปกคลุมทั่วทุกภูมิภาคที่ผ่านมา
กรมส่งเสริมการเกษตรกำชับให้ทุกจังหวัดควบคุม กำกับดูแลพื้นที่
การเกษตรอย่างเข้มงวด... ■■■ และกำหนดมาตรการดำเนินการ โดยจัด
ตั้งชุดปฏิบัติการประจำพื้นที่ (ระดับอำเภอ) บูรณาการกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เฝ้าระวัง ออกตรวจ ป้องปราม ระวัง ยับยั้ง
แจ้งเหตุ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดการ
เผาในพื้นที่เกษตรกรรม... ■■■ และเน้นให้เกษตรกร
เกิดความตระหนัก และเกิดความเข้าใจในการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมกันเฝ้าระวัง และสร้างเครือข่าย
เข้มแข็ง ให้เกษตรกรเห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากการ
หยุดเผาด้วยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจทางการ
เกษตร เป็นการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร
อย่างยั่งยืนอีกทางหนึ่ง... ■■■ ที่สำคัญยิ่งๆ คือ
เอกภรณ์ วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อย
และน้ำตาลทราย ก็ได้กำชับกับบรรดาอุตสาหกรรม
จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกอ้อย 47 จังหวัด ถึงปัญหาฝุ่นพิษ
ว่าได้เน้นย้ำมาตรการแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ โดยรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ไม่ให้เก็บเกี่ยวอ้อยด้วยการเผาไร้อ้อย
ก่อนตัดส่งเข้าโรงงาน หากมีการฝ่าฝืนมาตรการ
ก็จะไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐตามโครงการ

ช่วยเหลือชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ...■■■ สำหรับมาตรการควบคุมฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร นั้น ทาง ศิลปสวย ระวีแสงสุรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างต่อเนื่อง อาทิ การตรวจวัดควันดำ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ การควบคุมไม่ให้มีการเผาในที่โล่ง เพิ่มความถี่ในการล้างทำความสะอาดทางเท้าและถนน การฉีดล้างใบไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่จับฝุ่น...■■■ การติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำดักจับฝุ่นละอองบนอาคารสูง การคุมเข้มมาตรการป้องกันฝุ่นบริเวณสถานที่ก่อสร้าง เป็นต้น...■■■ “มือปราบ” นั้น เห็นด้วยกับทางรัฐบาล ที่ระบุว่า ปัญหาฝุ่น PM2.5 นั้น ประชาชนทุกคนต้องช่วยกันแก้ไข เพราะถึงแม้จะโยนให้ใครเป็น “แพะรับบาป” ก็คงจะไม่เกิดประโยชน์อันใด...■■■ ดังนั้น หากประชาชนมีวินัย ใส่ใจสถานการณ์และสภาพอากาศที่เกิดขึ้น โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆ น้อยๆ เช่น ลดใช้รถส่วนตัว อาศัยการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ การปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่บ้าน เป็นต้น ก็จะช่วยให้ปัญหาฝุ่น PM2.5 บรรเทาเบาบางไปได้...■■■ รวมทั้ง หากมีมาตรการทางภาษีที่จูงใจให้ผู้ประกอบการ ลดการปล่อยก๊าซหรือควันพิษแล้ว...■■■ เชื่อแน่ว่า จะมีผู้ประกอบการหันมาสนับสนุนและช่วยเหลือให้อากาศกลับมาดีอย่างเหมาะสมแน่นอน...■■■ สวัสดีครับ

มือปราบ

เร่งทำแผนช่วยเกษตรกร-ผู้ส่งออกกล้วยไม้

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการแก้ปัญหาของเกษตรกรและผู้ส่งออกกล้วยไม้ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ว่ากระทรวงเกษตรฯเพิ่มช่องทางกระจายสินค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์ส่งเสริมเกษตรกรให้ปรับตัวการผลิต ให้หลากหลายของสินค้าเพื่อลดความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมการนำกล้วยไม้ไทยไปใช้ประดับตกแต่งในโอกาสต่างๆ ของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน ประสานงานโครงการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการกล้วยไม้สัญจร โครงการงานกาชาดของจังหวัด โครงการงบประมาณจังหวัดฯ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าอัตลักษณ์ การใช้ประโยชน์ และสร้างอุปสงค์

ของกล้วยไม้ภายในประเทศให้เพิ่มมากขึ้นด้านการเงิน พิจารณาแนวทางการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและการพักหนี้ ด้านแรงงานประสานกับกระทรวงแรงงานเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการจ้างแรงงานต่างด้าวด้านการขนส่งกระทรวงคมนาคม โดยทอท. ได้มีการหารือแนวทางการลดค่าใช้จ่ายการเพิ่มพื้นที่โกดังในท่าอากาศยาน และเพิ่มอากาศยานให้สอดคล้องกับอุปทานการขนส่ง นอกจากนี้ ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาผลกระทบในการจ่ายเงินค่าชดเชยแก่เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ รวมถึงพิจารณาแนวทางให้การช่วยเหลือตามข้อเรียกร้องของเกษตรกรต่อไป

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,400

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 27 มกราคม 2564

ปีที่: 34

ฉบับที่: 11781

Col.Inch: 22.31

Ad Value: 31,234

ภาพข่าว: ปลอดเชื้อ

หน้า: 5(บนซ้าย)

PRValue (x3): 93,702

คลิป: ชาว-ดำ



ปลอดเชื้อ : องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักร และมณฑลทหารบกที่ 11 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021 “ตลาดสด อ.ต.ก.ปลอดเชื้อ COVID-19” เพื่อดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคทั่วบริเวณพื้นที่ตลาดทั้งหมด เมื่อเร็วๆ นี้



กรม.เยียวยาเกษตรกรสวนลำไยเพิ่ม

ทำเนียบฯ ● น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า เพื่อให้การเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยเป็นไปอย่างครอบคลุมและทั่วถึง กรม.จึงมีมติขยายระยะเวลาโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ออกไปจนถึงวันที่ 31 ม.ค.2564 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ พร้อมทั้งเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายโครงการ จากเดิมที่กำหนดไว้จำนวน 200,00 ครัวเรือน เป็นไม่จำกัดจำนวนครัวเรือนเกษตรกร และให้เยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยในส่วนที่เกินจากเป้าหมายเดิมจำนวน 2,013 ครัวเรือน โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเริ่มดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้เกษตรกรชาวสวนลำไยได้หลังจากวันที่ กรม.อนุมัติ



พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล



ประเทศไทย เป็นผู้ผลิตและส่งออกกุ้งทะเลรายใหญ่ของโลก โดยในปี 2562 มีการส่งออกสินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ปริมาณรวมทั้งสิ้น 176,500 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 51,720 ล้านบาท ซึ่งมีตลาดส่งออกที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และอาเซียน

แม้ประเทศไทยจะมีการพัฒนาด้านมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน มีการประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี หรือ GAP สำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ.7401-2562) ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551



สี่สี ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐาน การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของ อาเซียน และสอดคล้อง กับข้อกำหนดของ Global Sustainability Seafood Initiatives (GSSI) ซึ่งเป็น องค์การที่ได้รับการ ยอมรับและมีเครือข่าย ทั่วโลก

นาย พิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า มกอช. ร่วมกับกรมประมง มีแผนใน การประเมินความเท่า เทียม (Benchmarking) ด้าน มาตรฐานระบบการ รับรองมาตรฐานการ ปฏิบัติทางการเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ำที่

ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ.7401) กับ ข้อกำหนดของ GSSI เพื่อให้กุ้งทะเลของไทย ได้รับการยอมรับจากประเทศคู่ค้า ซึ่งจะเป็น ประโยชน์โดยตรงกับผู้ส่งออกและเกษตรกรผู้ เลี้ยงกุ้งทะเลของไทย โดยประเทศและองค์กร พันธมิตรจะยอมรับร่วมกันว่าหาก GSSI ประเมินแล้วว่ามาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ใช้อยู่เทียบเคียงได้กับข้อกำหนดใน GSSI Global Benchmark Tool มาตรฐานนั้นจะ เป็นที่ยอมรับได้ทั่วโลก และไม่มีข้ความจำเป็น ต้องไปเทียบเคียงกับมาตรฐานอื่น ๆ โดย



เฉพาะมาตรฐานเอกชนอีก ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการ กุ้งทะเลของไทยไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจ ประเมินเพื่อการรับรอง มาตรฐานเอกชนเป็ละหลาย แล่นบาท

จากเหตุผลดังกล่าวข้าง ดันกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ โดย มกอช.และ กรมประมง จึงได้ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุง ระบบคุณภาพด้านมาตรฐานและการรับรอง มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลของไทยทั้งระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ความเท่าเทียมกับ GSSI ปัจจุบัน มกอช. อยู่ระหว่างการทวนสอบระบบคุณภาพให้ สอดคล้องตามหลักสากล สอดคล้องตามข้อ กำหนดของ GSSI และมีความพร้อมสำหรับการ ประเมินความเท่าเทียมกับ GSSI โดยคาดว่าจะสามารถยื่นขอรับการประเมินความเท่า เทียมกับ GSSI ได้ประมาณต้นปี 2565.



เติมน้ำชา ชักฟอกด้วยคุณภาพ

ย ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นรายบุคคลเป็นที่เรียบร้อย สำหรับพรรคร่วมฝ่ายค้านที่นำโดย พรรคเพื่อไทย (พท.)

โดยศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ครม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมรัฐมนตรีอีก 9 คน

ได้แก่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หากสแกนรายชื่อรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ครั้งนี้กลุ่มพี่น้อง 3 ป. พล.อ.ประวิตร พล.อ.อนุพงษ์ และ พล.อ.ประยุทธ์ โดนกันครบถ้วน

ขณะที่พรรคร่วมรัฐบาล ทั้งพรรคภูมิใจไทย (ภท.) และ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) รายชื่อที่ถูกล้อก็เป่าอภิปรายล้วนเป็นระดับหัวหน้าพรรค

คือ “อนุทิน ชาญวีรกูล” และ “จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” 2 หัวหน้าพรรคหลักของรัฐบาลพรรคผสม 20 พรรค

ส่วนไหมไลน์การอภิปรายที่คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) และวิปฝ่ายค้าน ตกลงกันในเบื้องต้น

การอภิปรายจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ และลงมติไว้วางใจ หรือไม่ไว้วางใจในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ขณะที่ข้อกล่าวหาและพฤติกรรมของนายกา และ 9 รัฐมนตรี ในญัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจ แม้จะดูร้ายแรงและหนักหน่วง

เป็นเรื่องธรรมดาของการยื่นญัตติของฝ่ายค้าน เพราะไม่ไว้วางใจให้นายกฯและรัฐมนตรีตามรายชื่อข้างต้นได้ทำหน้าที่บริหารประเทศอีกต่อไป

โดยขุนพลฝ่ายค้าน พร้อมประกาศกันมาตั้งแต่ต้นว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้พร้อมจัดหนัก ใส่เต็มที่ มีหมัดเด็ดให้ได้ดูกันทุกวัน ไม่มีมวยล้มแน่นอน

แต่สิ่งที่ประชาชนรอติดตามการทำหน้าที่ตรวจสอบของฝ่ายค้านต่อฝ่ายบริหาร นั่นคือ หลักฐานและข้อเท็จจริงในแบบที่มีคุณภาพมากกว่าปริมาณ

ขณะที่ฝั่งของรัฐมนตรี หากมั่นใจในความบริสุทธิ์ต่อการทำหน้าที่บริหารประเทศของตัวเอง ต้องชี้แจงข้อกล่าวหาด้วยข้อเท็จจริง และหลักฐานที่น่าเชื่อถือ

มากกว่าการใช้สำนวนโวหาร ไม่ต้องพึ่งบริการของบรรดาองครักษ์ มาคอยประห้วงระหวั่งการอภิปรายให้เสียเวลาของท่านผู้ชม

เพราะท้ายที่สุดด้วยเสียงข้างมากของรัฐบาลที่มีอยู่ถึง 276 เสียงต่อ 212 เสียง หากไม่มีเอ็กซิตเดนต่ออะไร ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลคงจะลงมติโหวตให้รัฐมนตรีทั้ง 10 คน

ได้ทำหน้าที่กันต่อไป ส่วนข้อมูลและหลักฐานของฝ่ายค้านจะสั่นคลอนความชอบธรรม และความน่าเชื่อถือของรัฐบาลและรัฐมนตรีที่มีชื่อได้แค่ไหน

ประชาชนเขารอคอยการทำหน้าที่ของผู้ทรงเกียรติกันอยู่นะท่าน

จตุรงค์ ปทุมานนท์

มติชน
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: ประชาชน/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 28 มกราคม 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15663

หน้า: 17(บนขวา)

Col.Inch: 6.14

Ad Value: 6,754

PRValue (x3): 20,262

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: ผู้ว่าฯสวมหมวกให้น้อง



●ผู้ว่าฯสวมหมวกให้น้อง

สตูล - นายเอกรัฐ ทลิเส็น ผวจ.สตูล รับมอบหมวกนิรภัย 50 ใบ จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน จ.สตูล ตามโครงการ “ผู้ว่าฯ สวมหมวกให้น้อง” เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่เยาวชนในสถานศึกษาต่างๆ ใน จ.สตูล ซึ่งเป็นนโยบายของนายเอกรัฐ ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนจักรยานยนต์ จึงให้หน่วยงานร่วมบริจาคหมวกนิรภัยเพื่อนำไปมอบต่อให้เยาวชน ขณะนี้มีผู้มอบแล้วทั้งสิ้น 1,124 ใบ



สังคม > ข่าวภูมิภาค

ผู้ว่าฯพิจิตรหนุนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อชาวนาลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

วันที่ 29 ม.ค. 2564 เวลา 12:39 น.



พิจิตร-ผู้ว่าฯพิจิตรส่งเสริมชาวนาปลูกข้าวเน้นใช้เมล็ดพันธุ์ดี ได้ราคาดีกว่าปลูกข้าวขายโรงสีเพื่อการแปรรูป ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตรพร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้ชาวนา

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2564 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองจ.พิจิตร

นายอัครสิทธิ์ มหาจิราศิริ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร เผยถึงสถานการณ์การปลูกข้าวของชาวนาพิจิตรในพื้นที่ 12 อำเภอ ปลูกข้าว 1 ล้าน 8 แสนไร่ ซึ่งชาวนาใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว 15 กก./ไร่ (แต่ปกติทุกวันนี้นาชาวนาหว่านข้าวปลูกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวมากถึง 30 กก./ไร่) ก็จะมีความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวมากถึง 27,000 ตัน ซึ่งต้องสั่งซื้อมาจากจังหวัดอื่นๆ

ดังนั้น การมีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตรอนาคตศูนย์แห่งนี้ก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรที่เข้ามาเข้าโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วนำมาจำหน่ายให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร แต่เนื่องจากเป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตรเพิ่มเริ่มดำเนินการใหม่ ดังนั้นกำลังการผลิตหรือการรับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากเกษตรกร-ศูนย์ข้าวชุมชน ในปี 2564 จะสามารถรับซื้อหรือผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ 1,00 ตัน (กข.61) พื้นที่ 880 ไร่

ส่วนปี 2565 เป้าหมายผลิตเมล็ดพันธุ์จำนวน 2,000 ตัน ซึ่งเป็นการรับซื้อจากเกษตรกรรวมถึงศูนย์ข้าวชุมชน-นาข้าวแปลงใหญ่ - ภาคเอกชน ที่ทำ Contact Farming กับศูนย์ฯ เพื่อจำหน่ายแจกไปยังเกษตรกรที่ต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีและมีมาตรฐาน ซึ่งขณะนี้ก็มีกลุ่มเกษตรกรตำบลวังโมกข์ อ.วชิรบารมี และ กลุ่มแปลงตำบลไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง เข้าร่วมโครงการแล้วอีกด้วย

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 มกราคม 2564 เวลา 14:34

Site Value: 50,000

PRValue (x3)

150,000

หัวข้อข่าว: ผู้ว่าฯพิจิตรหนุนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อชาวนาลดรายจ่ายเพิ่มรายได้





นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิชิตน กล่าวว่า การที่จังหวัดพิชิตนมีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจะเป็นการช่วยให้มีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้ดีขึ้น เพราะฉะนั้นปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวต่อไร่ก็จะต่ำลง ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนและทำให้ชาวนามีกำไรเพิ่มขึ้น อีกทั้งชาวนาสามารถทำ Contact Farming คือทำสัญญาขายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิชิตนได้ในราคาสูง

ดังนั้น ถ้าศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตรแห่งนี้ขยายกำลังการผลิตได้มากเท่าไร ชาวนาพิจิตรก็ได้ประโยชน์มากขึ้นเป็นเงาตามตัว ดังนั้นจังหวัดพิจิตรและองค์กรทุกภาคส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงต้องรวมพลังกันสนับสนุนให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ดี ให้พอใช้กับชาวนาในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร รวมถึงหากผลิตได้มากขึ้นๆ ก็จะสามารถนำไปขายได้ราคาให้กับชาวนาจังหวัดอื่นๆที่มีความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ดี ที่กำลังต้องการเป็นจำนวนมากอีกด้วย